



ฉบับที่ 15/2562

### เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2562

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน** ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจากมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค การท่องเที่ยวขยายตัวดีทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในหมวดอาหารตามความต้องการของจีน รายได้เกษตรกรชะลอลงตามราคาสินค้าเกษตรหลายชนิด ขณะที่ผลผลิตหดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเพาะปลูก การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีก ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝาก

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวมากกว่าเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวในหมวดของใช้ในบ้านและเครื่องประตินโถม จากแรงสนับสนุนของมาตรการชิมช้อปใช้ที่ช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ส่วนการใช้จ่ายสินค้าคงทนยังหดตัวตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เพราะกำลังซื้อยังอ่อนแรง การระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และบางส่วนรอรอรุ่นใหม่ที่จะออกสู่ตลาดช่วงปลายปี

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวดี ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งชาวจีน เกาหลีใต้ เอเชียอื่น ๆ และยุโรป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางการบินตรงมายังภาคเหนือเพิ่มขึ้น และมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวเช่นกัน เครื่องชี้การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทุกรายการขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในภาคเหนือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักแรมในภาคเหนือ

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวชะลอลง ตามราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว และไข่ไก่ ยังขยายตัว ทางด้านผลผลิตพืชหลักหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากผลผลิตข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บางส่วนเสียหายจากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเพาะปลูก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ระบาดด้วย

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวต่อเนื่อง ในหมวดอาหารจากการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปตามความต้องการจากจีน หมวดผลิตภัณฑ์ไม้และเซรามิคตามความต้องการจากลูกค้าตลาดเฉพาะทั้งในและต่างประเทศ สำหรับหมวดอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมชะลอลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคมและชิ้นส่วนที่ใช้จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ยังขยายตัวได้ตามความต้องการจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน สำหรับหมวดเครื่องตีหมอตหดตัวหลังจากเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการปรับขึ้นภาษีความหวาน

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวต่อเนื่อง การลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวจากมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรโดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่ที่ทยอยลงทุนในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกที่ลดลง ทางด้านการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัวเช่นกัน เนื่องจากที่อยู่อาศัยเหลือขายยังมีจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และโรงแรม สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซา

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัว ทั้งการใช้จ่ายประจำและลงทุน โดยลดลงมากในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้จ่ายเงินบางส่วนจากงบประมาณรวมปี 2562 ไปพลางก่อนได้

**มูลค่าการค้าผ่านชายแดน** มูลค่าส่งออกในรูปแบบเงินบาทขยายตัวเล็กน้อย จากการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ผลไม้ เช่น ทุเรียน ลำไย ตามความต้องการของตลาดจีน เครื่องดื่มและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเมียนมา ส่วนการนำเข้าหดตัวตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว รวมทั้งโคมีซีวิตและเหล็กจากพม่า

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามราคาน้ำมันขายปลีก ทางด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ร้อยละ 1.1 สูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ลดลง ทั้งนี้ หากจำแนกชั่วโมงการทำงานของผู้มีงานทำพบว่าผู้ทำงานล่วงเวลาปรับลดลงมากที่สุด

**ภาคการเงิน** ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1,337.8 พันล้านบาท ขยายตัวตามสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วนสินเชื่อธุรกิจยังหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทางด้านเงินฝากมียอดคงค้าง 1,216.0 พันล้านบาท ขยายตัวในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติจึงใจลูกค้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
29 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค  
โทรศัพท์ 0 5393 1162  
E-mail: [thaveesc@bot.or.th](mailto:thaveesc@bot.or.th)